

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BVTV- HTQT  
V/v mã số vùng trồng và cơ sở đóng  
gói xuất khẩu sang Trung Quốc

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai  
- Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng

Sau khi Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) làm việc với Tổng cục Hải Quan Trung Quốc về các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đối với 09 loại quả tươi được xuất khẩu chính ngạch, ngày 18/04/2022 cục BVTV đã nhận được thông tin của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt mã số các vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cục BVTV gửi kèm danh sách đã được GACC phê duyệt và đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai (Chi cục) thông báo cho các vườn trồng có mã số đã được duyệt biết để bắt đầu việc xuất khẩu các loại quả tươi (chi tiết tại phụ lục kèm theo) và yêu cầu tuân thủ đúng các quy định của nước nhập khẩu.

Đề nghị Chi cục tiếp tục thực hiện giám sát để đảm bảo các vườn trồng có mã số luôn duy trì tình trạng tuân thủ đúng các quy định của Trung Quốc và hướng dẫn của Cục BVTV đối với việc xuất khẩu quả tươi, tiến hành kiểm tra thực tế và gửi báo cáo giám sát về Cục trước vụ thu hoạch tiếp theo để làm căn cứ duy trì mã số đã được cấp.

2. Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng chỉ thực hiện kiểm tra kiểm dịch thực vật đối với những lô hàng được đóng gói từ các vùng trồng có mã số, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Cục sẽ thường xuyên thông báo danh sách cập nhật cho các Chi cục khi phía GACC phê duyệt.

Vậy, Cục BVTV thông tin để Chi cục được biết và thông báo cho vùng trồng bằng văn bản. Đồng thời, đề nghị Chi cục tiếp tục giám sát vùng trồng và cơ sở đóng gói trước mỗi vụ thu hoạch hàng năm và tổ chức giám sát dư lượng thuốc BVTV để đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần thêm hướng dẫn chi tiết, đề nghị báo cáo ngay về Cục BVTV (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, ĐT: 024.3857.0754 và Email: [htqt.bvtv@mard.gov.vn](mailto:htqt.bvtv@mard.gov.vn)) để kịp thời giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, HTQT.(L);

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Thu Hương**

**PHỤ LỤC**  
**Mã số vùng trồng chuối xuất khẩu**  
(*Kem theo công văn số /BVTV-HTQT ngày tháng năm 2022*)

<b>STT</b>	<b>Tên cơ sở đóng gói</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Thị trường</b>	<b>Mã số</b>	<b>Loại quả</b>
1	Nông trường chuối Bờ Ngoong	Bo Ngoong Commune, Chu Se District, Gia Lai Province	Trung Quốc	VN - GLOR - 0060	Chuối
2	Nông trường chuối Chư Sê	Ia Glai Commune, Chu Se District, Gia Lai Province	Trung Quốc	VN - GLOR - 0061	Chuối
3	Nông trường chuối Ia Tiêm	Ia Tiem Commune, Chu Se District, Gia Lai Province	Trung Quốc	VN - GLOR - 0062	Chuối
4	Nông trường chuối Hàm Rồng 4	Ia Bang Commune, Dak Doa District, Gia Lai Province	Trung Quốc	VN - GLOR - 0063	Chuối